

รายงานผลการตรวจสอบที่ 1018/2560

สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกร

ประเด็นการร้องเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ขออนุญาตต่อเทศบาลตำบลหนองปลาปากก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัดพื้นที่หมู่ 9 บ้านจำปาทอง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จากกรณีดังกล่าวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่บ้านจำปาทอง หมู่ 9 และบ้านนาโพธิ์ หมู่ 4 ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกันคัดค้านต่อเทศบาลตำบลหนองปลาปาก แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ อีกทั้งยังถูกข่มขู่ บังคับ และจงใจให้ชาวบ้านสนับสนุนและเห็นด้วยกับโครงการฟาร์มเลี้ยงสุกรดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการเริ่มก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรแล้ว ผู้ร้องเห็นว่าหากปล่อยให้ก่อสร้างเสร็จจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

การดำเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ชาวบ้านอาจได้รับผลกระทบจากการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงสุกรของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด โดยชาวบ้านที่อาจได้รับผลกระทบได้คัดค้านการดำเนินโครงการดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากเทศบาลตำบลหนองปลาปากแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวจึงควรได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ จึงมีมติส่งเรื่องให้จังหวัดหนองคายพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามมาตรา 25 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในขณะมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน) และขอทราบผลการดำเนินการภายใน 60 วัน

จังหวัดหนองคายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยอำเภอศรีเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงและบูรณาการแก้ไขปัญหาหารือร่วมกัน ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามการร้องเรียนพบว่า การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างฟาร์มสุกรถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายกำหนด ฟาร์มเป็นแบบปิด มีระบบการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ปัจจุบันฟาร์มดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ยังไม่ปรากฏผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในบริเวณดังกล่าว ปัญหาตามคำร้องเป็นการคาดการณ์ของผู้ร้องโดยฟาร์มเลี้ยงสุกรยังไม่เปิดดำเนินการ ดังนั้น จึงเป็นกรณีที่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับเรื่องไว้พิจารณาได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาตามสมควรแล้ว อันเป็นกรณีที่อาจพิจารณาให้ยุติเรื่องได้